



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ทอ๗๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.-สผผ. เดิหน้าแก้ไข ความเดือดร้อน ให้ประชาชน อย่างเร่งด่วน และมี ประสิทธิภาพ	ข่าวสด เดลินิวส์ matichon mgronline thainews dailynews khaosod khao๒๔h naewna innews bangkokbiznews ๗๗kaoded banmuang theroom๔๔channel twitter.com/NBT๒HD twitter.com/prbangkok twitter.com/ news๑๐๐๕fm twitter.com/ TheSenderTH	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) กับ กทท. จากนั้นร่วมเสวนา "จับมือเดิหน้าร่วมแก้ไขปัญหาให้ประชาชน สผผ. & กทท." โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มไอยู) ระหว่างสองหน่วยงาน เกิดขึ้นจากเจตนาารมณ์ของที่มีเป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ใน ๕ ด้าน คือ (๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเร่งด่วน FAST TRACK OMB & BMA (๒) การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและ กทท. เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (๓) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน จัดอบรมผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งจะจัดนำร่องที่เขตสวนหลวงวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๕ นี้ (๔) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับเยาวชน ในรูปแบบกิจกรรม "เยาวชนคนดีเพื่อสังคม" อบรมให้ความรู้เยาวชนกว่า ๑๐๐ คน จาก ๕๐ เขต ในกรุงเทพฯ (๕) การแก้ไขปัญหาส่งเสริมวินัยทางจราจรและทางม้าลาย โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นแกนหลัก ในการรณรงค์ ทั้งกลุ่มผู้ขับขี่ ห้างร้าน และประชาชนผู้สัญจร	ด้านบวก - ประสานความร่วมมือเดิหน้า แก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ อย่าง เร่ง ต่ ว น แ ล ะ มี ประสิทธิภาพ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแก้ปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในกรุงเทพฯ อย่างเร่งด่วน และมีประสิทธิภาพ
๒	ผว.กทท. ต้อนรับ เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ประจำ ประเทศไทย	แนวหน้า matichon workpointtoday twitter.com/ matichonOnline twitter.com/ workpointTODAY today.line.me	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. ให้การต้อนรับ นายเร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งและหารือในหลายประเด็น อาทิ การจัดการน้ำท่วม โครงการ "Orange Green Days ๒๐๒๒" ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรณรงค์ในการจัดการขยะ โดยพิธีเปิดจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับขยะจากศิลปินระดับโลก กิจกรรมการปั่นจักรยาน ๑๖ วัน รณรงค์	ด้านบวก - ประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาเมือง เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	- สำนักงานการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ คืบหน้าการประสานความ ร่วมมือกับต่างประเทศใน การร่วมกันแก้ไขปัญหา

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ต่อต้านความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานกองทุนประชากรแห่งประชาชาติ โดยจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕		และพัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓	กทม.เตรียมทำ MOU กับ สวทช. นำงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ มาพัฒนา คุณภาพชีวิต คนกรุงเทพฯ	mgronline matichon dailynews fm๙๑bkk prachachat innews facebook.com/fm๙๑ twitter.com/fm๙๑ twitter.com/prachachat	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือการสนับสนุนการพัฒนา รูปแบบและกลไกการให้บริการของ กทม.ว่า สวทช.ซึ่งเป็นผู้ผลิต Traffy Fondue โดยจะร่วมลงนาม MOU ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาในหลายด้าน เบื้องต้นได้ยกร่างไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ การยกระดับ Street Food การพัฒนาระบบ Traffy Fondue การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลขนส่งมวลชน การพัฒนาศักยภาพครู การบริหารจัดการโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โครงการ KidBright Science Lab การพัฒนาสารสนเทศสำหรับการเชื่อมโยงผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพฯ e-referral (ระบบส่งต่อผู้ป่วย) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีมาใช้และเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพฯ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนารูปแบบและกลไกการให้บริการของ กทม. ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	กทม.ประชุม คณะกรรมการ สนับสนุน การจัดการและ ขับเคลื่อนมติ สมัชชา สุขภาพ	matichon innews twitter.com/matichonOnline	- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดการและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติร่วมกัน ๒ มติ ได้แก่ (๑) การสานพลังพัฒนาพื้นที่ สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อสุขภาวะของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ และเป็น ส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อทุกคน ด้วย กระบวนการบริหารจัดการในระดับพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม คำนึงถึงบริบท และความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่และของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (๒) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับภาวะวิกฤต นโยบายสาธารณะในประเด็นระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิใน กรุงเทพมหานคร เป็นวาระร่วมที่ต่อเนื่องจากธรรมนูญสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ที่สะท้อนแนวคิดการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม การ	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนการจัดงาน สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งสุขภาวะ สำหรับทุกคน	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดการประชุมสมัชชา สุขภาพ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>กระจายอำนาจ ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยมุ่งหวังให้เกิดสุขภาพในทุกมิติ ทั้งกาย จิตปัญญา และสังคมแก่ประชาชนทุกคนในกรุงเทพฯ</p> <p>- นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับธำมการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่จัดงานที่มีความพร้อมและสะดวกต่อการเดินทาง รูปแบบการจัด ซึ่งจะเป็นรูปแบบ Onsite ๕๐๐ คน เพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระและหาฉันทามติ โดยมีห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง รองรับผู้ร่วมประชุมได้ ๕๐๐ คน และห้องประชุมย่อย ๒ ห้อง รองรับผู้ร่วมประชุมได้ ๒๐๐ คน เพื่อแบ่งหน้าที่ให้อุณหภูมิการดำเนินการประชุมในแต่ละห้องได้เปิดเวทีพิจารณาระเบียบวาระ รวมไปถึงงานจัดนิทรรศการและเสวนาภายนอกห้องประชุม โดยกำหนดจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>		
๕	<p>กทม.ตรวจสอบ มาตรการ ความปลอดภัย สถานบริการ ย่านวังทองหลาง และลาดพร้าว</p>	<p>dailynews khaosod siamrath matichon komchadluek innnews thainews facebook.com/ NewsWorkpoint</p>	<p>- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ทปช.ของ ผว.กทม. ตรวจสอบสถานบันเทิง ย่านเลียบด่วนแอมมัย-รามอินทรา เขตวังทองหลางว่า ได้ตรวจสอบการปรับเปลี่ยนจุดที่ต้องแก้ไขของสถานประกอบการตามที่สำนักงานเขตวังทองหลางได้ตรวจสอบและแจ้งแก่ผู้ประกอบการ เบื้องต้นพบสัญลักษณ์ทางหนีไฟยังไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงขอให้ผู้ประกอบการ จัดทำสัญลักษณ์ให้ผู้มาใช้บริการเห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุ / แม้ผู้ประกอบการจะจัดทำแผนผังสัญลักษณ์เส้นทางหนีไฟให้ผู้มาใช้บริการได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ในบางจุดเส้นทางหนีไฟอาจมีสิ่งกีดขวาง จึงให้ผู้ประกอบการได้ปรับย้าย ส่วนการตรวจสอบโครงสร้างของสถานประกอบการ ฝ่ายงานโยธาของสำนักงานเขตแต่ละเขต ได้ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว</p> <p>- ในทุกสัปดาห์ แต่ละสำนักงานเขต ต้องรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างของสถานประกอบการในพื้นที่ของแต่ละเขต ให้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ทราบถึงสถานการณ์ของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน</p>	<p>- สำนักงานเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจสอบสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายที่กำหนด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	กทม.มอบทุน “บางบอนเรียนดีมีทุนให้” ส่งเสริมเด็กเรียนดีที่ขาดทุนทรัพย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง	innews prbangkok facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. กล่าวหลังมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “บางบอนเรียนดีมีทุนให้” ว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหารเขตบางบอนข้าราชการ บุคลากรในสำนักงานเขตบางบอน และผู้มีจิตเมตตาในพื้นที่เขตบางบอนได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ส่วนตัว รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อมอบทุนการศึกษา “บางบอนเรียนดีมีทุน” ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง ๙ โรงเรียน จำนวน ๙๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป มีผลการเรียนระดับดีถึงดีมาก มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นครอบครัวมีรายได้ได้น้อย เพื่อเป็นการความช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติที่ ๖ เรียนดี	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียนสังกัด กทม.	- สำนักงานการศึกษาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ
๗	กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” ปลุกจิตสำนึกลดและแยกขยะก่อนทิ้งให้เด็กนักเรียนประถมศึกษา	ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด dailynews innews theroom๔๔channel khaosod twitter.com/newroom๔๔ twitter.com/prbangkok	- นายชาติรี วัฒนเขจร รพ.กทม. กล่าวหลังเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษาผ่านสื่อสร้างสรรค์ละครหุ่นเชิด "DoDo & Friends" ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิคุณ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง "การแยกก่อนทิ้ง" ตามหลักการ ๓ ข คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา นับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อ กทม.อย่างมาก ทั้งนี้ กทม.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ ๑๐,๐๐๐ ตัน/วัน ทำให้ กทม.ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ๗,๐๐๐ ล้านบาท/ปี ดังนั้น การคัดแยกขยะที่ต้นทาง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ เพื่อนำงบประมาณไปจ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น การศึกษา และสาธารณสุข	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง "การแยกก่อนทิ้ง" ตามหลักการ ๓ ข	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการศึกษาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	<p>สบส.เตรียม เสนอยกเลิก Hospital และ Hotel Isolation พร้อมตั้ง ตู้คีออส รับคนกรุงเทพฯ ติดโควิด 19 ปรึกษาแพทย์</p>	<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ matichon mgronline thaipost thairath</p>	<p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุถึงการพิจารณายกเลิกระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 แบบ Hospital และ Hotel Isolation เบื้องต้น คาดจะยกเลิกตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและเสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ จากการสำรวจในกรุงเทพฯ ช่วงต้นเดือน ส.ค.๖๕ พบ Hospital เหลืออยู่ ๑๑ แห่ง มีเตียงอยู่ ๓,๒๒๐ เตียง ส่วน Hotel Isolation เหลือ ๖ แห่ง มีเตียง ๑,๕๐๐ เตียง ซึ่งเห็นว่าจำนวนลดลงและขณะนี้ยังมีระบบการรักษาแบบ OPSI หรือผู้ป่วยนอก และระบบการรักษาแบบ Home Isolation มารองรับ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.มีระบบการประสานข้อมูลการรักษาผ่านสายด่วน ๑๓๓๐ และสามารถเดินทางไปยังสถานพยาบาลได้ทุกแห่งในการรับบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก หรือหากแพทย์ในสถานพยาบาลนั้น ๆ ประเมินว่า ต้องทำ Home Isolation สามารถทำได้ทันที และหากเป็นสิทธิบัตรทอง สปสช. จะเบิกจ่ายให้ แต่ประชาชนไม่ต้องกังวล หากรับบริการตามสิทธิตามระบบของรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ และโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช.มีระบบรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ประสานเข้ามาเพื่อขอรับบริการรักษา นอกเหนือจากการเดินทางไปยังสถานพยาบาลเองเพื่อรับบริการแบบผู้ป่วยนอก โดย สปสช.มีทั้งสายด่วน ๑๓๓๐ และระบบ Telehealth/Telemedicine นอกจากนี้ สปสช.ยังได้หารือร่วมกับ กทม.ในการพัฒนาและจัดตั้งตู้คีออสก์ (Kiosk) ซึ่งเป็นตู้อัตโนมัติให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถปรึกษาแพทย์ได้ เบื้องต้น จะจัดตั้งในกรุงเทพฯ บริเวณห้างสรรพสินค้า และในชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ให้มีความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมของ หน่วยงานสาธารณสุข กทม. กรณีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (สบส.) เตรียมเสนอ พิจารณายกเลิกระบบการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 แบบ Hospital และ Hotel Isolation ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนัก อนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมของ หน่วยงานสาธารณสุข กทม. กรณีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ (สบส.) เตรียมเสนอพิจารณา ยกเลิกระบบการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด 19 แบบ Hospital และ Hotel Isolation ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>